

ชาวหนองบัวศาลา จัดบิกคิลินิ่งเคย์ ต้านภัยไข้เลือดออก

สตร.5 กรมควบคุมโรค ร่วมกับ อบต.หนองบัวศาลา รพ.สต.หนองปลิง และประชาชนใน ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ. นครราชสีมา จัดบิกคิลินิ่งเคย์ ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในชุมชน ร่วมสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายสาเหตุของโรคไข้เลือดออก เนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียน หรือ ASEAN Dengue Day หวังลดผู้ป่วยรายใหม่ เน้นปฏิบัติตามหลักการ ไม่ป่วย ไม่ตาย ไม่มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ไม่มีไข้เลือดออก

วันนี้ (13 มิถุนายน 2557) เวลา 06.00 น. นายจำเริญ เปล้ากระโทก นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา พร้อมด้วย นายแพทย์ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา และนางประทวน คำลาย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง พร้อมทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข นักเรียน และประชาชนในตำบลหนองบัวศาลา กว่า 300 คน ร่วมกันจัดกิจกรรม บิกคิลินิ่งเคย์ (Big cleaning day) เนื่องในวัน ไข้เลือดออกอาเซียนหรือ ASEAN Dengue Day ด้วยการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ที่บ้านหนองตะกุ่ม ปึกหมู 2 บ้านหนองปลิง หมู 3 บ้านหนองบัวศาลา หมู 4 บ้านหนองปลิงใหม่ หมู 9 และ บ้านหนองตะกุ่ม ปึกใหม่พัฒนา ม. 10 ใน ต.หนองบัวศาลา เนื่องจากทั้ง 3 หมู่บ้านนี้มีผู้ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก ดังนั้น คนในชุมชนจึงร่วมมือกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้นซึ่งเป็นกิจกรรมสาธารณสุขประโยชน์ เช่น ร่วมกันปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในชุมชน เปลี่ยนน้ำในแจกันศาลพระภูมิ หยอดทรายกำจัดลูกน้ำในยางรถยนต์เก่า คั่วภาชนะชั่งน้ำ ปิดฝาภาชนะใส่น้ำดื่ม น้ำใช้ ปล่อยปลาหางนกยูงเพื่อกินลูกน้ำ มีการให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องของสาเหตุของโรคไข้เลือดออก และมาตรการป้องกันไม่ให้มีผู้ป่วยอีก

นายแพทย์ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา กล่าวถึง สถานการณ์โรคไข้เลือดออกทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 มกราคม - 11 มิถุนายน 2557 พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ได้แก่ จ.บุรีรัมย์ จ.ชัยภูมิ จ.นครราชสีมา และ จ.สุรินทร์ทั้งสิ้นจำนวน 336 ราย แยกเป็นรายจังหวัดได้ดังนี้ จ.นครราชสีมา พบผู้ป่วย 86 ราย จ.บุรีรัมย์ พบผู้ป่วย 102 ราย จ.สุรินทร์ พบผู้ป่วย 108 ราย จ.ชัยภูมิ พบผู้ป่วย 40 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา กล่าวต่อไปว่า กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ได้เร่งรัดและรณรงค์ให้ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและลูกน้ำในช่วงนี้ เพราะช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนนี้ เป็นช่วงที่ฝนกำลังตกอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปริมาณยุงเพิ่มอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานเครือข่ายต่างๆ และประชาชนทุกคน ในการเร่งกำจัดลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอทุกสัปดาห์ ทั้งในบ้านและละพื้นที่สาธารณะ เช่น โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก ชุมชน สถานีขนส่ง สวนสาธารณะ เป็นต้น โดยที่กรมควบคุมโรค ได้ให้ความสำคัญเรื่องการป้องกันโรค

ในสถานศึกษา เพราะหากได้มีการเตรียมการล่วงหน้าจะช่วยลดปัญหาการเกิดโรคได้เป็นอย่างดี ซึ่งขณะนี้ก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับการเปิดภาคเรียน โรงเรียนทุกแห่งจึงต้องมีการเตรียมการจัดการสิ่งแวดล้อมให้โรงเรียนปลอดลูกน้ำยุงลายและเฝ้าระวังการเกิดโรคอย่างต่อเนื่อง

นายแพทย์ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร กล่าวต่อไปว่า เชิญชวนให้ประชาชนเก็บบ้านให้น้ำอยู่ เก็บน้ำให้มิดชิด เก็บขยะให้สะอาด ดูแลสิ่งแวดล้อมไม่ให้ปนเปื้อนเพราะพันธุ์ยุงลาย และกำจัดลูกน้ำยุงลายในภาชนะขังน้ำทุกสัปดาห์เพื่อตัดวงจรการเกิดยุงลาย ตามหลักการ **ไม่ป่วย** คือไม่ปล่อยให้ยุงกัด ด้วยการนอนในมุ้ง หรือทายากันยุงแมลงในเวลากลางวัน **ไม่ตาย** คือ เมื่อป่วยมีไข้สูง สงสัยว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกให้รีบไปพบแพทย์ **ไม่มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย** คือการเก็บเศษภาชนะที่มีน้ำขัง ในบ้านและบริเวณบ้าน **ไม่มีไข้เลือดออก** เมื่อทุกคนในชุมชนร่วมมือร่วมใจ เฝ้าระวังป้องกันโรค

ในการสังเกตอาการของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก คือผู้ป่วยจะมีอาการไข้สูงลอยร่วมกับอาการคลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร หน้าแดง อาจพบจุดเลือด ที่ผิวหนัง กดเจ็บชายโครงด้านขวา มักไม่ไอ ไม่มีน้ำมูก ให้สงสัยเป็นไข้เลือดออก และรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัย และหากเป็นไข้เลือดออกแล้ว ช่วงที่ไข้ลดลงในวันที่ 3-4 แต่ผู้ป่วยซึมลงกินดื่มไม่ได้ให้รีบกลับมาหาแพทย์เพื่อรักษาให้ทันเวลาที่สำคัญต้องระลึกเสมอว่าฤดูฝนนี้เป็นช่วงของการระบาดของโรคไข้เลือดออก อย่างนี้นอนใจจนไปพบแพทย์ช้าซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้อาการหนัก รักษายากและอาจเสียชีวิตได้

ขอแนะนำประชาชน หากท่านใดมีอาการป่วยมีไข้ กินยาลดไข้แล้วไข้ยังไม่ลด 2-3 วัน คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร หน้าแดง ปวดเมื่อยตามร่างกาย ซึ่งเป็นอาการเบื้องต้นของไข้เลือดออก ไม่ต้องรอให้เกิดจุดเลือดที่ผิวหนัง ให้รีบไปพบแพทย์เพื่อเจาะเลือดตรวจ ก่อนที่ผู้ป่วยจะเกิดอาการช็อคและเสียชีวิต และหลังการรักษาโรคไข้เลือดออกแล้ว ช่วงที่ไข้ลดลงในวันที่ 3-4 หากผู้ป่วยซึมลง กินอาหาร ดื่มน้ำไม่ได้ให้รีบกลับมาหาแพทย์เพื่อรักษาให้ทันเวลาที่ หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลฮอตไลน์ กระทรวงสาธารณสุข โทรศัพท์ 1422 และศูนย์ปฏิบัติการกรมควบคุมโรค โทรศัพท์ 0 2590 3333

สุขภาพดี
เริ่มต้นที่นี่ 